

# **TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TỔ CHỨC KHÁM ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH- NĂM HỌC 2023- 2024**

*Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh (HS) là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động y tế học đường, giúp cơ quan y tế, nhà trường và gia đình nắm được tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm những nguy cơ mắc bệnh để có kế hoạch chăm sóc sức khỏe HS, giúp các em học tập, rèn luyện tốt.*

Khám sức khỏe học sinh được triển khai thực hiện theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về Công tác Y tế trong trường học. Theo đó, việc khám sức khỏe học đường sẽ được thực hiện định kỳ tối thiểu 1 lần/năm. Mục đích của việc này nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của học sinh và theo dõi sự phát triển của trẻ em ở nhiều lứa tuổi.

Về việc hướng dẫn hoạt động khám sức khỏe, trước đó, Bộ Y tế cũng đã ra Thông tư số 14/2013/TT-BYT. Trong đó có làm rõ các vấn đề trong việc khám sức khỏe của nhiều đối tượng, bao gồm đối tượng học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, Thông tư 14 có nêu rõ việc thực hiện phân loại sức khỏe theo tiêu chuẩn để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động. Như vậy, chỉ những đối tượng học sinh đã đến tuổi lao động mới là đối tượng phải áp dụng theo văn bản này.

Do đó, nếu học sinh chưa đến tuổi lao động thì khi hoạt động khám sức khỏe hàng năm tại các trường học (tiểu học, Trung học phổ thông) sẽ vẫn thực hiện theo Thông tư 13 năm 2016. Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra sức khỏe, nhà trường cần phải thực hiện đánh giá sức khỏe của học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong “Dự án nâng cao năng lực, truyền thông y tế trường học”.

Thực hiện kế hoạch chăm sóc y tế trường học và về việc triển khai kế hoạch phối hợp giữa phòng Giáo dục và đào tạo và TTYT quận Long Biên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2023- 2024.

Trong ngày 6/12/2023, trường Tiểu học Giang Biên phối hợp với Trung tâm y tế Quận tổ chức khám sức khỏe cho học sinh toàn trường với các nội dung khám như: Cân đo chiều cao, đo huyết áp, khám nội ngoại da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt.

Khám sức khỏe định kỳ là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh, đồng thời kiểm soát và hạn chế một số nguy cơ của các bệnh học đường, góp phần giảm tỉ lệ mắc các bệnh như: cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, dinh dưỡng chưa hợp lý,... Thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, học sinh được tuyên truyền, tư

vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu một cách tích cực và kỹ càng. Để sức khỏe không ảnh hưởng xấu đến việc học, nhà trường hi vọng và mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc theo dõi, giám sát quản lý sức khỏe của học sinh.

Sau đây là một số hình ảnh:











OPPO Reno8 Z 5G



OPPO Reno8 Z 5G



**Người thực hiện  
Nguyễn Thị Hồng Hạnh**